

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG WASHINGTON D.C., MARYLAND & VIRGINIA

P.O. Box 772, Springfield, Virginia 22153

Phone: 703-350-6241 – Email: CDVietNam DMV@gmail.com

Số: 001020/CĐTD/TB

Ngày 15 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Kính gửi:

Quý Đồng Hương
Quý Đại Diện các Tôn Giáo
Quý Đoàn Thể Hội Đoàn
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH/HTĐ/PC
Quý Cơ Quan Truyền Thông – Truyền Hình – Báo Chí

Kính thưa Quý Vị,

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia trân trọng thông báo về chương trình Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4, 2020.

Như tất cả chúng ta đều biết hiện tại trên toàn thế giới cũng như tại Hoa Kỳ dân chúng đang trải qua những ngày đen tối trong lịch sử nhân loại vì phải đương đầu với đại dịch Vũ Hán với số lượng người nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng cao.

Tại tiểu bang Virginia chính quyền đang áp dụng các biện pháp cấm tụ tập, cấm di chuyển bên ngoài khi không cần thiết, giữ khoảng cách... để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Tháng tư năm nay cũng như mỗi tháng tư của bao năm qua là sự trở về đánh dấu của lần thứ 45, tháng đau buồn trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại hải ngoại. Mặc dù tổ chức Cộng Đồng luôn mang ý nguyện cố gắng giữ gìn lễ Tưởng Niệm ngày miền Nam rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt, để tỏ lòng tưởng tiếc anh hùng tử sĩ VNCH đã vì quốc vong thân, đã vùi thân nơi chôn lao tù, để tưởng niệm những người dân vô tội đã thác oan khi Cộng Sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam và đã chết trên đường vượt biên, vượt biển đi tìm tự do, đồng thời để tiếp tục đốt sáng ngọn lửa đấu tranh qua hình ảnh biểu tượng của Lễ Tưởng Niệm 30/4 hằng năm.

Nhưng năm nay vì tôn trọng và tuân hành luật lệ đã ban hành từ chính quyền của tiểu bang, vì sự an toàn của Đồng Hương, chúng ta không thể tổ chức lễ giống như mọi năm. Nhưng cho dù trong hoàn cảnh khó khăn Ban Chấp Hành Cộng Đồng cũng đã có quyết định sẽ thực hiện các công tác trong khả năng có thể, qua hình thức:

1. Treo cờ rũ và treo banner với nội dung Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4 tại kỳ đài Trung Tâm Thương Mại Eden trong một tuần lễ, kể từ ngày 23 tháng 4 cho đến hết tháng 4.
2. Thiệp lập bàn thờ Tổ Quốc tại kỳ đài vào sáng thứ Năm, ngày 30 tháng 4 năm 2020 từ lúc 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều để đồng hương, các thành viên của tổ chức hội đoàn hoặc cá nhân muốn đến viếng, tưởng niệm 30 tháng 4 trong ngày theo ý riêng của từng người.

Trân trọng,



Chủ Tịch Cộng Đồng

Bao Ly

Lý Thanh Phi Bảo